

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (NCT) 1/10, sáng ngày 1/10, các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Lãnh đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong việc chăm lo cho NCT, đặc biệt là những NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, NCT tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Câu lạc bộ Lê Quý Đôn nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10.

* Chiều ngày 1/10, các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tới thăm, chúc mừng và nói chuyện với cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi lời tri ân, chúc mừng và chúc sức khỏe tới NCT toàn tỉnh. Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của NCT trong sự phát triển chung của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua NCT trong tỉnh nói chung, cán bộ, hội viên các cấp hội NCT nói riêng đã tích cực tham gia phong trào "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nêu gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới NCT trong tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp hội NCT hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục có các hoạt động quan tâm, chăm sóc, không để NCT phải sống cô đơn, không có nơi nương tựa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vụ việc NCT bị ngược đãi.

và 9 tháng đầu năm 2020: quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí khẳng định, những thành tựu Thái Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua là do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bên cạnh đó là sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò rất quan trọng của cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn. Phát huy kết quả đạt được và với tâm thế mới, mục tiêu tổng quát Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn ủng hộ và lan tỏa quyết tâm của Đảng bộ tỉnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Đại diện Câu lạc bộ Lê Quý Đôn cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong việc chăm lo cho NCT. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào

thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Sáng ngày 1/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thăm, tặng quà NCT đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội và Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ. Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 107 NCT, trong đó có 85 NCT thuộc đối tượng bảo trợ, 22 NCT thuộc đối tượng dưỡng lão tự nguyện. Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ chăm sóc, nuôi dưỡng 38 NCT. Những năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên 2 trung tâm luôn đoàn kết, nỗ lực chăm sóc, nuôi dưỡng NCT, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng

quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng cùng ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trao quà cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội và Làng trẻ em SOS Thái Bình nhân dịp Tết Trung thu 2020.

* Chiều ngày 1/10, Báo Thái Bình tổ chức thăm, tặng quà các cộng tác viên cao tuổi: nhà văn Bút Ngừ, phường Đề Thám, nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Minh Đức, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình); nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh, xã Vũ Quý (Kiến Xương).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, quý báu của các cộng tác viên cao tuổi đối với sự phát triển của Báo Thái Bình trong thời gian qua. Đồng thời, chúc các cộng tác viên cao tuổi dồi dào sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp thêm huyết khí với sự nghiệp báo chí của tỉnh nói chung, Báo Thái Bình nói riêng; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, văn hóa, truyền thống báo chí cách mạng cho thế hệ nhà báo trẻ...

NHÓM PHÒNG VIÊN

GẶP MẶT, BIỂU DƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

cơ sở và trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có nhiều đóng góp quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với quân số trên 3.000 đồng chí, những năm qua, lực lượng công an xã trong tỉnh đã làm được nhiều thành tích đáng được ghi nhận, đặc biệt là chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở để ra các chủ trương, kế hoạch và biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự. Làm tốt công tác quản lý địa bàn, báo cáo kịp thời công an cấp trên những vấn đề về an ninh chính trị, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, đất đai, môi trường, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cấp

ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với đó, lực lượng công an xã còn phối hợp thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị, dịp lễ, tết cũng như đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm...

Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2000 - 2020 toàn tỉnh đã có gần 500 đồng chí công an xã được tinh nhiệm giữ trọng trách cao hơn; hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 37 tập thể công an xã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 19 tập thể công an xã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Ngô Đồng



Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen cho Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích lực lượng công an xã bán chuyên trách đạt được trong những năm qua. Các đồng chí khẳng định, lực lượng công an xã bán chuyên trách đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong 70 năm qua, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện rõ vai trò, vị trí tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự

và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trong nước, trong tỉnh vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là dịp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh tiếp tục đổi

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh. Các đồng chí công an xã bán chuyên trách luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an xã, là những hạt nhân ở cơ sở, có nhiều đóng góp hơn nữa, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lên tầm cao mới. Cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng công an xã bán chuyên trách thời làm nhiệm vụ; đồng thời, tạo điều kiện để lực lượng công an xã bán chuyên trách tiếp tục phát huy trách nhiệm, kinh nghiệm ở vị trí công tác mới. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an xã chính quy tiếp tục củng cố, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các cháu phát triển toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhân dịp Tết Trung thu, 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn trao tặng những phần quà từ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

* Sáng ngày 1/10, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Thái

Bình phối hợp với một số doanh nghiệp tặng quà 2 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thụy Văn với mong muốn các em đón Tết Trung thu vui vẻ, tiếp tục lạc quan, cố gắng rèn luyện, học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Cũng trong sáng ngày 1/10, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tới thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, trong đó có 15 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) dành cho các em bị bệnh nặng.

TOÀN TỈNH CÓ 90,3%...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: 20 năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm, chỉ đạo, qua đó đã đạt được nhiều kết quả vượt chỉ tiêu. Kết quả thực hiện phong trào đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020 và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thể dục thể thao

giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, đa dạng đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao. Quan tâm đổi mới, tăng cường kiểm tra, bình xét, khen thưởng các danh hiệu văn hóa, phát triển kinh tế song song với phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

mang lại hiệu quả thiết thực. Đến ngày 31/8/2020, trên 99,9% tỷ tiết kiệm và vay vốn có sổ dư liên gửi tiết kiệm đạt 11.190 tỷ đồng với gần 6,5 triệu tổ viên tham gia, tăng 7.790 tỷ đồng so với 31/12/2014.

Mục tiêu trong thời gian tới, mỗi đơn vị cấp xã có tỷ lệ tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động ủy thác đạt từ 95% trở lên, dư nợ ủy thác tăng trưởng bình quân hàng năm phù hợp với tỷ lệ tăng trưởng dư nợ được giao, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2% tổng dư nợ ủy thác, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 90%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 95%, tỷ lệ tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt và khả đạt trên 97%.

Đề đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, Ngân hàng CSXH tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư; tập trung huy động, khơi thông nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; chủ động duy trì tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng cũng như cán bộ tổ chức chính trị - xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. Các tổ chức chính trị - xã hội cũng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách; chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt nội dung công việc ủy thác, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế phát sinh, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH trong việc nâng cao chất lượng tín dụng.

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Chính phủ và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo và xây dựng Quý "Vi người nghèo" đạt nhiều kết quả tích cực; đã huy động được sự tham gia của toàn xã hội, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh những năm qua đã giảm đáng kể, giảm gần một nửa so với bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh vẫn còn 17.022 hộ nghèo và 18.520 hộ cận nghèo đang gặp nhiều khó khăn, rất cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước cộng đồng xã hội.

Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", hưởng ứng "Tháng cao điểm vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (từ ngày 17/10 - 18/11/2020), thiết lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tạo thêm nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo, giúp đỡ người nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Tháng cao điểm "Vi người nghèo" năm 2020; tiếp tục vận động xây dựng Quý "Vi người nghèo", huy động nguồn lực của toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ người nghèo ở các địa phương. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tiết kiệm chi tiêu trích quỹ phúc lợi ủng hộ Quý "Vi người nghèo" với tinh thần cao nhất vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động trong các thành phần kinh tế ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập. Vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người Thái Bình ở trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quý "Vi người nghèo", góp phần chung tay, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh chăm lo, giúp đỡ người nghèo.

2- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân thi đua phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", "Thương người như thể thương thân", nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tận tụy, đồng hành cùng người nghèo để tạo điều kiện, giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nhân lên truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam.

3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và xây dựng Quý "Vi người nghèo"; phát động Tháng cao điểm "Vi người nghèo" (Từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2020), vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quý "Vi người nghèo" bảo đảm đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, chính sách của tỉnh về giảm nghèo bền vững và mục đích, ý nghĩa, nội dung Phong trào thi đua, kết quả vận động ủng hộ Quý "Vi người nghèo"; kịp thời phản ánh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hưởng ứng Cuộc vận động, ủng hộ Quý ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

5- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo dõi việc thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 1/10, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có hơn 34,1 triệu người nhiễm và hơn 1 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 1/10, cả nước có thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày quốc tịch Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cả nước là 1.095 bệnh nhân, trong đó 1.010 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 50 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Hiện đã có 17/50 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 1/10, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly, theo dõi sức khỏe và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 34 chuyên gia nước ngoài, giảm 3 trường hợp so với ngày 30/9.

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 1/10 là 8.415 mẫu.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỞ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292, 0914.590.476, 0227.3831.885